

ต้นไม้ใบหวาน

ความหวังของพวยยากเล็กสูบบุหรี่



6 เมื่อเร็ว ๆ นี้ กรมวิชาการเกษตร ได้ประกาศเตือนให้ประชาชนระวังอันตรายจากการบริโภคพืชที่ชื่อ พืชลักษณะ ซึ่งมีกวาง เข้าใจผิด คิดว่าเป็นพืชที่มีสรรพคุณเหมือน โสมเกาหลี ทั้งที่ความจริงแล้วพืชลักษณะนี้เป็นพืชที่มีสรรพคุณแตกต่างจากโสมเกาหลีโดยสิ้นเชิง ที่สำคัญทุกส่วนของพืชลักษณะมีพิษค่อนข้างสูงหากบริโภคเข้าไปมากอาจถึงขั้นทำให้เสียชีวิตได้ ซึ่งขณะนี้ยังมีพืชอีกชนิดหนึ่งที่คนทั่วไปกำลังให้ความสนใจเพราะมีความเข้าใจผิดคิดว่ามีคุณสมบัติที่สามารถช่วยให้เลิกสูบบุหรี่ได้ พืชที่ว่านี้มีชื่อว่า กลอซีน่า

นายเกษมเกียรติ บันสิทธิ์ ผู้อำนวยการกองคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร ได้เล่าให้ฟังว่า มีเกษตรกรจากตำบลบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ได้นำต้นกลอซีน่ามาจากภาคเหนือเพื่อนำ



มาปลูก และได้ส่งต้นกลอซีน่ามาให้ออกกลุ่มกรองพันธุ์พืชทำการตรวจสอบชื่อวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้อง เนื่องจากมีความสับสนในการเรียกชื่อพืชชนิดนี้ในกลุ่มเกษตรกร โดยมีความเข้าใจว่าเป็นพืชที่มีชื่อทั่วไปว่าฟ้าซึ่งเป็นไม้ประดับ แต่เมื่อออกกลุ่มกรองพันธุ์พืชได้ทำการตรวจสอบชื่อทางวิทยาศาสตร์และลักษณะต้นกลอซีน่าแล้วพบว่ากลอซีน่าเป็นพืชที่อยู่ในวงศ์เดียวกับฟ้าซึ่งมีใบคล้ายกันที่ตระกูล



รวมทั้งยังไม่มีการตั้งชื่ออย่างเป็นทางการแต่เรียกกันในกลุ่มเกษตรกรว่า ต้นไม้ใบหวาน ส่วนที่ภาคใต้เรียกว่า หมุยหวาน เนื่องจากมีคุณสมบัติเด่นตรงใบเมื่อนำมาเคี้ยวจะมีรสหวานและซ่าคล้ายลูกอมชนิดหนึ่ง

กลอซีน่า มีแหล่งกำเนิดและกระจายพันธุ์อยู่ที่ประเทศอินเดีย พม่า อินโดจีน มาลายา เกาะสุมาตรา รวมทั้งประเทศไทยซึ่งปลูกกระจายอยู่ทั่วไปทุกภาค พบปลูกมากที่จังหวัดนนทบุรี สามารถขึ้นได้ทั่วไปในป่าเบญจพรรณน้ำทะเลจนถึงที่สูงระดับ 2,500 เมตร เป็นไม้พุ่มหรือไม้ต้นเล็กสูง 1-4 เมตร กิ่งก้านหรือมีขนสั้นนุ่มปกคลุมใบประอบแบบขนนก ปลายใบเรียวแหลม ขอบใบเรียบหรือหยักซี่ฟัน มีค่อมน้ำมันกระจายทั่วไป ผลมีเนื้อคล้ายบุกรวยหรือรูปไข่ ปลายผลคด สีส้มแดง มีค่อมเล็ก ๆ กระจายทั่วไป มี 1-2 เมล็ดค่อมผล



ค่อมน้ำมันกระจายอยู่ทั่วไป เมื่อต้องดูจะเห็นแสงทะลุผ่านคล้ายกับพืชอื่น ๆ ในวงศ์เดียวกัน แต่ความเด่นชัดของพืชชนิดนี้อยู่ที่ใบและผลซึ่งมีรสหวานซ่าคล้ายลูกอมและมีกลิ่นหอม ทำให้มีการนำไปใช้ยวหรือใช้ในการแต่งสูบบุหรี่พร้อมกับมีรายงานว่าได้มีการนำน้ำมันหอมระเหยจากใบไปใช้ในการปรุงแต่งรสของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศ

ฟิลิปปินส์ นอกจากนี้กลิ่นของใบกลอซีน่ายังมีฤทธิ์ทำให้เกิดอาการง่วงนอนหรือหมดสติได้

กองคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร ได้ชี้แจงว่า ขณะนี้ยังไม่มียี่ห้อที่จำหน่ายหรือข้อมูลทางวิชาการใดยืนยันได้ว่าต้นไม้ใบหวานมีคุณสมบัติที่ทำให้สามารถงดสูบบุหรี่ได้ ซึ่งหากมีการวิจัยในการนำพืชชนิดนี้มาใช้เพื่อการเลิกสูบบุหรี่ได้จริงก็จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ต้องการเลิกสูบบุหรี่ ทั้งนี้การทราบชื่อทางวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องจะเป็นข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้นในการที่จะทำให้ทราบถึงคุณสมบัติของพืชเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ที่ถูกต้องต่อไป ดังนั้นหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับชื่อหรือคุณสมบัติของพืชชนิดใดสามารถส่งตัวอย่างพืชเพื่อให้ออกกลุ่มกรองพันธุ์พืชทำการตรวจสอบได้ ติดต่อและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร โทรทัศน์ 0-2940-5628 ทุกวันในเวลาราชการ.

ลักษณะเด่นของกลอซีน่าที่ใบซึ่งมี